

TM มีแผนเด็ดพร้อมกระโดด เจาะเครื่องมือหมอแสนล้าน

กันหุน - TM มั่นใจลงสนามเทรด เอ็ม เอ ไอ วันแรก ราคาหุ้นยืนเหนือจองที่ 3 บาท ชีพชีวนาธุรกิจแข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง พร้อมเปิดแผนหลังเข้าตลาด ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตมากกว่า 10% จากยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการลงทุนขยายธุรกิจ ด้วยงบลงทุนกว่า 240 ล้านบาท → → **อ่านหน้า 2**



นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า บริษัทมีความมั่นใจในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรกของ TM จะสามารถยืนเหนือจองที่ 3 บาทได้ เนื่องจากที่ผ่านมา TM ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน หรือ โรดโชว์จำนวน 11 จังหวัด ที่มีนักลงทุนสนใจฟังข้อมูลรวมกว่า 2,500 คน

และหลังจกการเปิดจองซื้อหุ้น IPO ของ TM วันที่ 22-24 สิงหาคม ที่ผ่านมา นักลงทุนทั่วประเทศก็ได้ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย 80 ล้านหุ้น เนื่องจากพื้นฐานธุรกิจของ TM มีความแข็งแกร่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

ในการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกในประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสการขยายตัวตามความต้องการของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

● **มั่นใจหุ้นยืนเหนือจอง**

นางสุนทรี จวรโงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า จากการทำงานตลอดเวลาที่ผ่านมาร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทำให้บริษัทมีความมั่นใจในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และโอกาสในการเติบโตในอนาคต จากความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ที่ขยายตัวตามอุตสาหกรรมโรงพยาบาล และสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่น และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างผลประกอบการ

และผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการเติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคง

● **เปิดแผนหลังเข้าตลาด**

สำหรับแผนการดำเนินงานหลังจากนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปขยายการจำหน่ายสินค้าของบริษัท และการเพิ่มการจำหน่ายสินค้าสำหรับการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ประมาณ 174 ล้านบาท นอกจากนี้ยังจะใช้สำหรับการ

ก่อสร้างอาคารและสำนักงานแห่งใหม่ และใช้ร่วมสินค้า ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร มูลค่า 50 ล้านบาท คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี นอกจากนี้จะมีการนำเงินบางส่วนไปชำระคืนหนี้ โดยปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินอยู่ที่ 178 ล้านบาท

ส่วนแนวโน้มผลประกอบการปีนี้สามารถเติบโตได้ 15-20% โดยคาดมีรายได้รวมอยู่ที่ 600-650 ล้านบาท โดยการเติบโตจะมาจากกลุ่มธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มหลักที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะอุตสาหกรรมนี้ยังมีการเติบโตได้อีกจำนวนมาก มีมูลค่าตลาดที่สูง ซึ่งบริษัทยังถือว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ไม่สูงมากนัก ติด 1 ใน 20 บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนี้ปัจจุบันมีสินค้าที่มีการขายอย่างสม่ำเสมอกว่า 1,000 รายการ โดยมีลูกค้าเป็นสถานพยาบาลกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นลูกค้าจากโรงพยาบาลรัฐ 60% ลูกค้าจากโรงพยาบาลเอกชน 37% และส่วนที่เหลือจะเป็นคลินิกขนาดใหญ่